



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพทุมธานี
เรื่อง ขอรับรองบุตร

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ ๙๑/๒๕๖๑

ด้วย นายวิกรม จารุงศา ผู้ร้อง อายุ ๔๗ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๕๕/๑๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดพทุมธานี ยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องอยู่กินฉันสามีภริยากับนางสาวสิริมนต์ อุทร์พรม มีบุตรร่วมกัน ๒ คน คือ เด็กหญิงณิสริ จารุงศา ปัจจุบันอายุ ๔ ปี ซึ่งผู้ร้องได้จดทะเบียนรับรองบุตร ตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว และเด็กชายณสุธิ จารุงศา ปัจจุบันอายุ ๑๐ เดือน ผู้เยาว์ โดยหลังจาก เด็กชายณสุธิเกิด ผู้ร้องเกิดผู้ร้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแจ้งในสูติบัตรว่าผู้ร้องเป็นบิดา และยินยอมให้ผู้เยาว์ใช้นามสกุลของผู้ร้อง นอกจากนั้นผู้ร้องยังได้ให้การอุปการะเลี้ยงดูผู้เยาว์มาโดยตลอด ผู้ร้องเคยไปติดต่อที่ว่าการอำเภอคลองหลวง จังหวัดพทุมธานี เพื่อขอจดทะเบียนรับผู้เยาว์เป็นบุตรโดยชอบ ด้วยกฎหมายของผู้ร้อง แต่มีเหตุขัดข้องเนื่องจากผู้เยาว์อายุยังน้อยไม่สามารถให้ความยินยอมได้ เจ้าหน้าที่จึงไม่สามารถดำเนินการให้ได้ โดยเจ้าหน้าที่แจ้งแก่ผู้ร้องว่าต้องให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ร้องจดทะเบียนรับรองเด็กชายณสุธิ เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายเสียก่อน เจ้าหน้าที่จึงจะดำเนินการให้ได้ ในการยื่นคำร้องนี้ นางสาวสิริมนต์ มารดาผู้เยาว์ได้ให้ความยินยอมโดยไม่คัดค้านในการที่ผู้ร้องจะจดทะเบียนรับผู้เยาว์เป็นบุตรโดยชอบ ด้วยกฎหมาย ด้วยเหตุดังกล่าวขอศาลได้โปรดไต่สวนและมีคำสั่งให้ผู้ร้องจดทะเบียนรับรองเด็กชายณสุธิ เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ร้อง โดยไม่มีผู้คัดค้านและผู้ร้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามกฎหมาย ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว และไม่เคยถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายมาก่อน ผู้ร้องจึงขอศาลได้โปรดนัดไต่สวน และมีคำสั่งให้ผู้ร้องจดทะเบียนรับรองเด็กชายณสุธิเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ร้องต่อไป เพื่อให้ผู้ร้อง ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ใช้อำนาจปกครองเด็กชายณสุธิ จารุงศา เพื่อประโยชน์ในการศึกษาของเด็กชายณสุธิต่อไป

ศาลนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา หากผู้ใด ประสงค์จะคัดค้านประการใด ให้ยื่นคำคัดค้านต่อศาลก่อนวันนัด คำร้องขอได้ที่ผู้อำนวยการสำนักงาน ประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพทุมธานี

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

(นายดิญญ โฆกขมรรคกุล)

ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพทุมธานี

